

Quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

04:50 22/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trên suốt chặng đường 78 năm không ngừng phấn đấu, lớn mạnh và trưởng thành, lực lượng Công an Hải Phòng (CAHP) mang trong mình truyền thống vẻ vang: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cùng hào khí của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng” đã dũng cảm, kiên cường lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam. Trong giai đoạn mới của cách mạng, để xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, toàn lực lượng CAHP đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị...



Chân dung Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng_Ảnh: PV.

Cách đây 78 năm, vào ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công. Cùng với đập tan bộ máy cai trị của địch, chính quyền cách mạng non trẻ đã có những quyết định hết sức quan trọng liên quan đến sự tồn vong của chế độ mới. Đó là ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm Phóng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát, ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên đó của lực lượng CAND Việt Nam đều có chung trọng trách trấn áp phản cách mạng; bảo vệ chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân. Cũng từ đây, ngày 19/8 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Tại thành phố Hải Phòng, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An ngay từ lúc mới thành lập đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính, sắc bén, trọng yếu; dũng cảm, mưu trí chống thù trong giặc ngoài, trấn áp mạnh bạo phản cách mạng và tay sai. Tiếp đó, trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục lập nhiều chiến công oanh liệt, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá cách mạng của bọn đế quốc, tay sai, phản động; bảo vệ an toàn Đảng, Chính phủ, giữ hậu phương vững chắc, góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến toàn thắng.

Đặc biệt, trong những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an thành phố Hải Phòng anh hùng lại tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống bằng những chiến công mới vang dội, làm thất bại hoàn toàn âm mưu thâm độc của các cơ quan tình báo nước ngoài và bọn phản động nằm vùng; chung sức cùng đồng chí, đồng bào xây dựng CNXH ở miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, đầu năm 1975, trước diễn biến vô cùng khẩn trương, hơn 500 CBCS Công an Hải Phòng đã lên đường góp công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Công an Hải Phòng (CAHP) mang trong mình truyền thống vẻ vang: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”_Ảnh: PV.

Sau năm 1975, bước vào giai đoạn mới của cách mạng, lực lượng Công an Hải Phòng trong cuộc hành trình cùng thành phố và đất nước tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp xây dựng CNXH, đưa thành phố quê hương không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành điểm sáng của cả nước về những thành tựu nổi bật về KT - VH - XH. Theo đó, an ninh chính trị, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh đô thị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo... trên địa bàn suốt gần 50 năm qua, kể từ ngày tổ quốc thống nhất tuyệt đối được giữ vững. Để bảo vệ TTATXH, toàn lực lượng CATP đã mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động có tính chất xã hội đen, lưu manh, côn đồ hung hãn, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá hàng ngàn băng, ổ nhóm tội phạm với hàng chục nghìn đối tượng đưa ra xử lý trước pháp luật... Những thành tích, chiến công đó chính là nền tảng cực kỳ quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong phát triển và vươn ra hội nhập quốc tế.

Trải qua 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Hải Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

cho 18 tập thể và 8 cá nhân. Năm 1948, Công an Hải Phòng được Bác Hồ gửi thư khen về thành tích “diệt tể, trừ gian” và tặng chân dung của Người. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ IV, năm 1949, Công an Hải Phòng là một trong bốn đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất trong công tác diệt tể, trừ gian, vinh dự được Bộ Công an trao trọng trách giữ gìn Thanh Bảo kiểm Bác Hồ trao tặng cho lực lượng CAND. Năm 1960, lực lượng CATP được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu Công an toàn quốc và 6 lần được Chủ tịch nước tặng lẵng hoa. Cùng với đó, Công an Hải Phòng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1995); 3 Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2014, 2018); Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2008), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2022), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2000 và 2021) và Huân chương hạng Nhất, Nhì, Ba các loại cho 434 lượt tập thể, 532 lượt cá nhân. Cùng với đó, CATP Cảng còn 9 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen đột xuất và nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố gửi Thư khen và hàng ngàn bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác cho các tập thể, lượt cá nhân...

Phát huy truyền thống vẻ vang, toàn lực lượng CATP Cảng nguyện hơn bao giờ hết tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng và nhân dân; quyết tâm hoàn thành sứ mệnh được giao phó là bảo vệ tuyệt đối an toàn ANCT, giữ vững TTATXH. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trước mắt là xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và thành phố trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, Đảng ủy, Giám đốc CATP tập trung nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thật trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Song song, Đảng ủy CATP lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt đổi mới các biện pháp công tác; triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp hiệu quả nhất nhằm giữ vững ANQG và TTATXH; vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân kết hợp chặt chẽ với nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ANTT, củng cố và phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTO”. Toàn lực lượng CATP tập trung mọi nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu công tác đã đề ra.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, toàn lực lượng Công an Hải Phòng không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp

nhân dân thành phố.

Thanh Hiệp

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/cong-an-thanh-pho-hai-phong-quiet-tam-xay-dung-luc-luong-that-su-trong-sach-vung-manh-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai>.